

# ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๙๑๐.๓/ว. ๑๕๕๑



สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๒  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการขยายช่องทางการค้าสินค้าข้าวและอาหารในสเปนโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  
Salon de Gourmets  
เรียน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายส่งออก/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการขยายช่องทางการค้าสินค้าข้าวและอาหารในสเปนโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  
Salon de Gourmets

ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดโครงการขยายช่องทางการค้าสินค้าข้าว และ  
อาหารของไทยในสเปน โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 33<sup>rd</sup> Salon de Gourmets ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน  
๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้า IFEMA กรุงมาดริด ประเทศสเปน เพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น

ในกาณ์นี้ สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๒ ขอเชิญชวนบริษัทของท่านสมัครเข้าร่วม  
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ งานแสดงสินค้า Salon de Gourmets เป็นงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ ที่จัดเป็นประจำทุก  
ปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๓๓ มีผู้เข้าร่วมงาน ๑,๔๐๐ ราย และผู้เข้าชมงานจากสเปน ยุโรป และทั่วโลก รวมกว่า ๘๑,๐๐๐  
ราย อีกทั้งในครั้งนี ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น “Country of honor” จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับ  
ภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นผู้ผลิต และส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และอาหารในระดับสากล อีกทั้งเป็นช่องทางใน  
การขยายตลาดส่งออกไปยังสเปน และยุโรป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฯ ได้จาก  
รายละเอียดโครงการฯ และข้อมูลงานแสดงสินค้าดังกล่าว ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น พร้อมอัปโหลด  
เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร  
ระเบียบ และเงื่อนไขการสมัคร จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [www.ditp.go.th](http://www.ditp.go.th) > กิจกรรมที่  
น่าสนใจ > ปฏิทินกิจกรรม > ปี ๒๐๑๙ > โครงการขยายช่องทางการค้าสินค้าข้าวและอาหารในสเปนโดยการเข้า  
ร่วมงานแสดงสินค้า Salon de Gourmets และศึกษาขั้นตอนการสมัครได้จากคู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  
ระบบออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนาตลาดและสินค้าไทยในต่างประเทศ ๒ (กลุ่มงานยุโรป และ  
CIS) หรือที่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด โทรศัพท์ +๓๔ ๙๑ ๕๖๓ ๐๑๕๐ อีเมล :  
[info@thaitradespain.com](mailto:info@thaitradespain.com)

อนึ่ง ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากบริษัทของท่านผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระเงินจำนวน  
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กรมจะรับผิดชอบในส่วนของการ  
เตรียมการเข้าร่วมโครงการฯ ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วน of ค่าพื้นที่จัดแสดงพิเศษ  
ค่าออกแบบตกแต่งพื้นที่จัดแสดงพิเศษ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง  
สินค้าตัวอย่าง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ เอง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย)

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๒

กลุ่มงานยุโรปและCIS

โทร ๐ ๒๕๐๗ ๘๑๘๘

โทรสาร. ๐ ๒๕๔๗ ๔๒๕๙